



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น(สายผู้บริหาร) ของเทศบาลตำบลคำบลห้วยกะปิ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(สายผู้บริหาร) ของเทศบาลตำบลคำบลห้วยกะปิ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (โดยวิธีการ
คัดเลือก) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)		
๐๐๑	นายศิริพงษ์ จิตต์จำนงค์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๖) สังกัด เทศบาลตำบลคำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก ตามเอกสารและข้อเท็จจริง
ที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหาก
ปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

วันที่สอบ	เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป	สถานที่
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	เสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์	ห้องประชุมสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

โดยให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวภายในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิไม่เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายพนิจ ปวงเสริญวิทย์)

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง ระเบียบการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายผู้บริหาร)
ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ตามที่ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้รับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายผู้บริหาร) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตามประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานผู้บริหาร) ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. การคัดเลือกจะดำเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดไว้

๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันคัดเลือกและแสดงวิสัยทัศน์ รวมทั้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล ไปแสดงตัวในวันคัดเลือกและแสดงวิสัยทัศน์ด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๒.๓ ไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนกำหนดเวลาคัดเลือกแต่จะเข้ารับการคัดเลือกได้ต่อเมื่อได้รับคำสั่งหรือประกาศจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้เข้ารับการคัดเลือก ผู้ไปถึงสถานที่คัดเลือกภายหลังจากเวลาที่กำหนดไว้เกินกว่า ๓๐ นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายพินิจ ประเสริฐวิทย์)

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ